

UBND QUẬN DƯƠNG KINH
TRƯỜNG MẦM NON HÒA NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:293/MNHN

Hòa Nghĩa, ngày 10 tháng 10 năm 2022

V/v Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Kính gửi: Các đồng chí CBQL, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hoà Nghĩa.

Thực hiện Công văn số 3052/SGDDĐT-VP ngày 06/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Thực hiện Công văn số 448/PGDDĐT ngày 10/10/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia;

Trường Mầm non Hoà Nghĩa thực hiện tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua việc tuyên truyền giúp cho phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân địa phương trên địa bàn biết tính năng chính, lợi ích khi sử dụng và hiệu quả hoạt động của nền tảng Bản đồ số quốc gia.

Hình thức tuyên truyền: Đăng văn bản trên trang thông tin điện tử của trường, gửi qua nhóm zalo của trường, nhóm zalo của lớp, giao Đoàn thanh niên quay tictok tuyên truyền về ngày chuyển đổi số.

2. Phổ biến, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên công thông tin điện tử, trên trang website và nhóm zalo của trường, của lớp đến hết tháng 10/2022. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

(Phụ lục Mã QR kèm theo Công văn số 3052/SGDDĐT-VP ngày 06/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng)

3. Khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên; Kế hoạch số 234/KHUBND ngày 03/10/2022 về Triển khai Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 và các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố và quận Dương Kinh:

Thời gian: Ngày 10/10/2022 - Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng. Tổ chức các sự kiện hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng trong thời gian từ tháng 9 - 10 năm 2022, trọng tâm từ ngày 10/10 đến hết ngày 31/10 năm 2022: Dự kiến tổ chức một số hoạt động: Tổ chức kỷ niệm 20/10 với một số câu hỏi về Ngày Chuyển đổi số; bồi dưỡng đội ngũ các kỹ năng công nghệ thông tin; tổ chức hoạt động dạy tốt học tốt ứng dụng công nghệ thông tin

Chủ đề: “Hải Phòng chuyển đổi số toàn diện: Chuyển mình - Chuyển dịch - Chuyển động để thành phố Hải Phòng bứt phá, trở thành trung tâm công nghệ mới”. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung, các kế hoạch về chuyển đổi số quận Dương Kinh về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gắn với chủ đề năm học 2022- 2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, cùng cố và nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo”;

4. Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các Tổ chuyên môn, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

5. Chủ động tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022; thúc đẩy, phổ cập kỹ năng số; cử cán bộ, giáo viên tham gia các Khóa đào tạo “Chuyển đổi số dạy và học dành cho giáo viên”; lựa chọn và cử cán bộ, giáo viên tham gia các Khóa đào tạo “Giáo viên nòng cốt thực hiện chuyển đổi số, hướng tới xây dựng trường học thông minh”; phát động các sáng kiến Chuyển đổi số, trong đó, tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh; tổ chức các sự kiện về Chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu phát triển và phạm vi quản lý của trường.

Trên đây là một số nội dung hưởng ứng và tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, thành phố Hải Phòng và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia của trường mầm non Hoà Nghĩa. Đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân

viên tích cực hưởng ứng và tuyên truyền với các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, những vướng mắc cần tháo gỡ, đề nghị các đơn vị liên hệ kịp thời với các đồng chí trong BGH để được giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Phòng GDDT (để b/c);
- Các tổ chuyên môn, GV (t/h);
- Ban ĐDCMHS (để phối hợp);
- Lưu: VT.

**HỘI TRƯỞNG**

Nguyễn Thị Phương